



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1536 15 tháng 12 năm 2024

Tình Duyên

*Tình duyên dẫn độ cơ tiến hóa
Rõ lẽ Trời ban tự học hòa
Tình thương đạo đức vẫn hành qua
Chỉ đường dẫn lối tự học hòa*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao sông bạc nào cũng đầy khách ?
- 2) Bồ Tát sợ gieo nhân là tại sao ?
- 3) Tâm hướng thượng không rời, là rời làm sao ?
- 4) Đầu đội Trời chân đạp đất, cần gì phải hướng thượng ?
- 5) Người tu mà không thành thật lấy chính mình thì sẽ ra sao ?
- 6) Nhớ Trời mà tu có hữu ích gì không ?
- 7) Tại sao cần đảnh lễ Phật ?

1) Las Vegas, 18/09/98 3 : 10 AM

Hỏi : Tại sao sông bạc nào cũng đầy khách ?

Đáp : Thừa thế gian đô thị giả, vì tham vui và muốn làm giàu, cho nên chế độ tự do đều được nhiều người chiếu cố, cuối cùng cũng phải tay không mới phục luật nhân quả, có ăn mới có thua, có được cũng phải mất, thức tâm tu thì mới tự cứu, tiền không thể cứu mạng, bệnh hoạn bao nhiêu tiền của đều phải tiêu tan trước khi lia xác. Sự có có không không, mọi người phải học, bất cứ ở lãnh vực nào, nhiên hậu mới cảm thức được luật nhân quả mà tu

Kệ :

*Phân minh rõ rệt khắp muôn bề
Có có không không tự chán chê
Nắm bắt không thành tâm loạn động
Phân hồn khai triển giải phần mê*

2) Las Vegas, 19/09/98 4 : 45 AM

Hỏi : Bồ Tát sợ gieo nhân là tại sao ?

Đáp : Thừa Bồ Tát sợ gieo nhân xấu, sẽ bị đọa ở tương lai, nhân nào quả nấy. Người tu cũng vậy, phải dứt khoát nhiên hậu phần hồn mới được tiến hóa nhẹ, trở về thiên giới

Kệ :

*Bình tâm hướng thượng tiến không rời
Thức giác tâm tu rất thanh thoi
Đời tạm không mê nơi chấp động
Bình tâm tu tiến sống tuyệt vời*

3) Las Vegas, 20/09/98 2 : 31 AM

Hỏi : Tâm hướng thượng không rời, là rời làm sao ?

Đáp : Thừa tâm hướng thượng không rời là rời nguyên lý của Trời Đất tức là điên giới, tự làm tự mình, hành trình sáng lạng

Kệ :

*Qui nguyên giềng mối chẳng còn mê
Ý thức thanh cao khắp bốn bề
Trọn hiếu trọn trung lòng chẳng động
Thành tâm tu luyện tự ra về*

4) Las Vegas, 21/09/98 1 : 00 AM

Hỏi : Đầu đội Trời chân đạp đất, cần gì phải hướng thượng ?

Đáp : Thừa chỉ có trung tâm bộ đầu mới có cơ hội hướng thượng trực tiếp, sự cảm thức khác hơn loài cầm thú, dễ gần Tiên gần Phật hơn

Kệ :

*Trung tâm phát triển lòng thanh nhẹ
Dứt khoát tâm tu để trở về
Đời đạo song hành trong ý thức
Bình tâm thanh tịnh tự về quê*

5) Las Vegas, 22/09/98 3 : 50 AM

Hỏi : Người tu mà không thành thật lấy chính mình thì sẽ ra sao ?

Đáp : Thừa người tu không thành thật lấy chính mình là tự gạt và gạt người khác, chỉ đi lạc đường tạo nghiệp thay vì dừng tiến

Kệ :

*Si mê chỉ có tạo tâm phiền
Khó sống an vui khó được yên
Mê chấp gieo phiền trong nội thức
Hành thông chơn pháp tự giao liên*

6) Las Vegas, 23/09/98 3 : 50 AM

Hỏi : Nhớ Trời mà tu có hữu ích gì không ?

Đáp : Thừa nhớ Trời mà tu thì sẽ có cơ hội khai triển tâm linh mà tìm về gốc gác

Kệ :

*Cây có gốc nước chuyển giác minh
Du dương hỗ trợ rõ duyên tình
Đâu đâu cũng có hình giao cảm
Thực hiện luân lưu vẫn phúc trình*

7) Las Vegas, 24/09/98 4 : 55 AM

Hỏi : Tại sao cần đánh lễ Phật ?

Đáp : Thừa cần đánh lễ Phật, tức là ý niệm thoát tục, về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đánh lễ Phật

Kệ :

*Qui nguyên thanh tịnh mới chơn hành
Đánh lễ hòa tan chung ý chí
Thoát tục hành thông điển giới tùy
Tự bi phát triển chẳng còn thi*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Vui xuân tại bệnh viện Zimmermann

*Thái hòa duyên đẹp hợp vui xuân
Minh cảm Trời ban tự chúc mừng
Nữ hộ đường tu xây dựng tốt
Thúy duyên bình đạt chuyển phân lân
Mạnh hồn thanh trước nay tự biết
Đánh lễ Cha Trời xét xét phân
Ca thuyết chơn hồn thấu nghĩa ân
Tiên gia một cõi lòng thanh tịnh
Nguyệt ban thanh nhẹ tình quang chiếu
Đức độ Trời ban nguyện góp phần*

*Ngày mừng Một tháng Giêng Canh Ngọ 1990
Lương Sĩ Hằng*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” 18/9/1988 (tiếp theo và hết)

Bạn đạo: Thưa thầy con có gặp trở ngại trong Pháp Luân, Pháp Luân thường chuyển cũng như Pháp Luân Chí Minh có mấy điểm kẹt, cũng bởi vì lý do đó con đã bỏ không hành thiền được một thời gian, dạ thưa thầy, con không biết phải làm cách nào, con thấy không làm cách nào tiến được, con cũng muốn biết giờ con phải sai bằng phương pháp nào, phải tiến bằng cách nào?

Đức Thầy: cái đó là do cái nóng tánh của hành giả chứ Pháp Luân Thường Chuyển cứ tuân tự, Soi Hồn làm an nhàn nhàn hạ như vậy, đâu có gì kêu bằng trở ngại, con trở ngại vì cách nào. Nói sự trở ngại nghe coi

Bạn đạo: về cái Pháp Luân Chiếu Minh đó, lúc đầu con làm thử Chiếu Minh con cảm thấy thân kinh căng thẳng, con có cảm giác như con sắp điên vậy đó, còn về Pháp Luân Thường Chuyển thì con cảm thấy nó bị nhạt ở chỗ

Đức Thầy: cho nên nó bệnh thì đưa tay con coi mạch ... nó có bệnh! Bệnh tật thân kinh yếu !Thần kinh yếu, thần kinh đó, nó bị thần kinh yếu. Cái hơi nó yếu nữa, nó làm Pháp Luân không có đúng, hơi yếu lắm! Bây giờ phải làm lại, coi lại chưa? Bây giờ phải coi lại cái hơi hết !

Bạn đạo: mỗi lần con ...

Đức Thầy: không, mấy người này hơi yếu quá, làm sao làm được Pháp Luân Thường Chuyển,

Phải kiểm soát mới giúp người ta được, bởi vì người ta không hiểu, làm lại đi, làm lại, làm lại, làm lại cho nó tốt,

Bạn đạo: thưa Thầy có một cái ... con gặp Thầy mà con khóc , mà Thầy có khuyên con là con nên không nên chán nản, giờ con muốn biết

Đức Thầy: nó phải lập lại và phải tiếp tục hành nó mới cứu được cái bệnh, chứ nó căn bản nó bị bệnh rồi ! bệnh nó ở trong đó! Cái Soi Hồn với Chí Minh trị bệnh nhưc đầu mà bây giờ hơi nó yếu quá, bây giờ phải tập cho nó đúng tự nhiên nó làm nó trở lại

Bạn đạo: thưa Thầy con cái điển là ... lúc mà con hành cái Pháp đó, con có cái sợ trong tâm. Nhiều khi ... kiểm soát hơi thở con, con nghĩ cái đó là cái chuyện sâu xa hơn từ trong tiền kiếp chứ không phải trong hiện tại.

Đức Thầy: không phải đâu, cái phương pháp này là trị về thần kinh, mà nó không cho người ta kiểm soát làm sao mà nó ngồi rồi nó tư tưởng suy nghĩ hoài là nó không bao giờ trị hết cái bệnh đó! Đọc hiểu một chuyện mà thực hành là một chuyện!

Cho nên người này phải giúp đỡ người kia, cái luật Vô vi nó phải vậy. Người đi trước người ta đã gặp phải những trở ngại mà người ta giải quyết được, người ta sẽ giúp mình! Tương lai con cũng vậy, gặp phải những cái này và con sửa trị được, ngủ được không nhưc đầu, ...thì lúc đó mới bằng lòng đi giúp người ta!

Vô vi mong có những người yếu và thực hành để trở nên tốt, cái đó mới là giá trị đóng góp,cho nên đừng có sợ, khi học là mình phải hành cho nó đúng chứ, học võ cũng vậy, coi sách đánh võ đánh trật , ra đánh 2-3 cái nó đá văng xuống rồi làm lù rồi, không có tiến được, đúng không? Học đàng hoàng rồi mới hành chứ hành ầu rồi có nghĩa là đi lộn đường à,

Bạn đạo: thưa thầy có thể cho con biết là cái lỗi lớn nhất của con là cái gì?

Đức Thầy: là cái nóng tánh, cái gì cũng muốn gấp hết! Phải bớt nóng tánh, bớt nóng tánh, cha này cũng nóng tánh, bớt cái nóng tánh là tốt hết!

Bạn đạo: tại sao 2 đứa nó khác nhau?

Đức Thầy: có đứa nóng hơn và có đứa ít nóng hơn, cho nên cái mặt cũng mắt mũi tai miệng mà mình đi chỗ này khác, khác tên, nhìn khác nhau, không có lộn được! Cho nên trật tự của vũ trụ là mỗi một đơn vị đều có quyền thăng hoa, và có quyền đi tới chỗ tự sát, cái chỗ tự giết mình cũng có nữa! Không có vấn đề theo Thầy nhưng mà tui đi như Thầy để tui tự trở về với tui. Thì Vô vi nó công bằng như vậy đó,! Ông đó ở trình độ về thượng đế thì ông tìm về thượng đế,

ông đó trình độ về Quan Âm thì tìm về Quan Âm, trình độ về Chúa thì về Chúa, nó mỗi cái trình độ đều khác nhau, không có ai lớn hơn ai hết,

Đó, người nào cũng có cơ hội để tiến theo trình độ sẵn có của chính họ. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái thức bình đẳng với nhau để trao đổi trong lúc triệu pháp, nói pháp cũng vậy bình đẳng như nhau không ai lớn hơn ai! Người tu trước phải hạ mình xuống và trả lời cho những người tu sau rõ rệt và giúp đỡ cho người tu sau trở về với vị trí của chính họ,

Người tu trước không có quyền điều khiển nhưng mà có quyền đề nghị để cho người tu sau xét coi thử hành đúng hay là không.

Tại sao những người tu thành đạo lại tôn trọng nhân quyền hơn là cái tâm phàm nữa? Vì thượng đế luôn luôn, Chúa luôn luôn tôn trọng nhân quyền, cho nó quyền ăn, quyền nói đủ thứ hết, và phân thanh trước cho nó thấy coi thử nó đi đường nào chỉ có nó mà thôi. Cho nên cái Pháp nào ở thế gian để mình có thể trở lại với vị trí với chính mình. Mình có học, học được, còn cái Pháp nào lệ thuộc vào đó mới là nô tì, nô lệ của cái pháp đó, không nên theo, cái đó là bàng môn tả đạo.

Tu cái pháp này là một cuộc cách mạng tâm linh để trở về vị trí của chính mình, không có ai lợi dụng đức tin của mình được, có gì cởi mở, Phi lên đây. Bây giờ nó nói cuộc đời của cậu Phi. Lúc sơ sanh xuống thế gian, từ trên trời xuống thế gian thế nào cảm thức trong cuộc đời, nói chuyện cho người ta nghe coi nè

***Bạn đạo:** thưa Thầy, ngày hôm nay con có một đôi lần, là lý do con không hiểu được là sau khi con học được cái Pháp thiên , cái tâm nguyện của con là con nghĩ rằng con sẽ ngưng lại từ đây con đi luôn trở về. Sau khi con dờn vậy mà con mới nhìn thấy được, con hiểu được con nhờ Thầy! Con thấy rằng là con có cha, có mẹ , con ở bên đây một cái ngày lúc đó, trước khi con ra đi, con chia tay cha mẹ con, con nói con sẽ trở về, thì con thấy cha mẹ con khóc, con buồn. Con bước tới, khi con vừa chia tay thì con bước tới , bước ra từ cái vòng tròn, sau đó tới quá con không thấy gì hết. Con rớt vào trong cái chỗ thật là chật, con sợ chết, tim con cứ đập phịch, phịch, phịch như thế này. Sau này con lớn lên con cảm thấy rằng tại sao con thật là gò bó, con tống, con đập, con chòi mà con chòi thật là mạnh, con để con bươn ra, khi con vừa ra thì con thấy cửa trần, thì con vẫn ở trong ... của mẹ con. Khi đó con cố nhớ và con cố ghi nhớ , và khi 4 tuổi con sẽ nói cho mẹ con biết, nhưng sau đó con quên...*

Đức Thầy: trong cái cơ thể eo hẹp!

***Bạn đạo:** và con con nhìn thấy đó, và bây giờ tâm phàm, mắt con bây giờ không thể nhìn thấy được 1 cách liên với thấy, sẽ thấy được và con xin nói đứng trước mặt tất cả anh chị em, thầy, các bạn đạo là con nói trần gian này tối thui, tối không có ánh sáng, tối lắm, tối và càng tối.*

Xin cũng nhờ con hành cái Pháp thiên này, con mới nhìn thấy được. Cho nên con hành con, trông con thực là trì trệ từ năm 1984 cho đến này là con không có hành Pháp được, nhưng tâm

của con lúc nào cũng là hướng về Cha và muốn hướng trở về với Cha, Mẹ. con biết con từ Cha mẹ con xuống, con chết con phải trở về Việt Nam ngay.

Đôi khi con ngồi, con làm cái con làm việc gì, cái óc của con nó nghĩ nhiều chuyện ngoài đời, nhưng con thấy, con nghe được trong tim con cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật”; cứ niệm mãi. Từ đó con tùy theo cơ lười và con cũng đồng niệm, con tiếp theo đó con cũng đầu con niệm Phật. Cho nên có những lúc con ngủ con hành pháp không được, con niệm Phật. Thì con xin Thầy cho con biết cái điều này con đúng hay sai?

Đức Thầy: Niệm Phật là điều quan trọng nhất của tâm linh; nó là chìa khóa để tiến vào ba cõi, cho nên Con đến đây may mắn biết được phương thức niệm Phật, và đó là con đường có thể trở về được. Còn cái phương pháp thiền là lập lại trật tự cho cơ thể được bình an quân bình, để trả cái nghiệp thân. Còn niệm Phật là khai triển tâm Pháp rõ rang!

Bạn đạo: Thưa Thầy, sau đó con thấy cũng cái đêm mà con nằm con niệm Phật, sau khi con ngủ con thấy liền, con thấy thân thuộc con và anh Long, và đi một người gọi là Cha phía bên tay trái, Thầy đi đầu ... ai sau và tới anh em bạn đạo đi bên phải; nhưng cuối cùng đến một cái ngã ba thì Thầy... con cũng hiểu rằng tâm con chưa minh được khi con không hiểu được đó, càng hiểu cái dụng ý Thầy muốn nói, khi Thầy nói là đâu quy định một cái gì đó thì con không hiểu nhưng con thiết nghĩ là cuối cùng chúng con cũng phải về nơi con đã chọn.

Đức Thầy: Cho nên Con có duyên và tương ngộ tại Trời, và từ cái duyên ngộ này con ngộ được cái Pháp, con mới cảm thấy rằng “Xác thân nan đắc pháp nan ngộ”; xác thân con có rồi, pháp con cũng ngộ rồi đâu có lo gì chuyện trở về đâu! Chỉ lo niệm Phật để thăng hoa phần sáng suốt và cái cơ hành pháp là để tận độ cho những người kế tiếp tương lai gặp được Con và do Con hướng độ cho họ trong cái thực tiễn công phu, và cộng với cái niệm Phật thì họ sẽ khai mở một cách nhẹ nhàng và từ đây về sau tất cả khí Trời cũng sẽ đang và thay đổi thì cái chuyện tu hành nó sẽ đến với chúng con nhiều, và lúc đó con cố gắng tu mới là có duyên trợ cho những người kế tiếp.

Đức Thầy: Đó, bởi họ hò hét cho xong cho rồi, không dịch được!

Bạn đạo: hò là hò tiếng Tây luôn đi

Đức Thầy: Hò tiếng Tây! Nói mấy câu rồi hát cái bài hát, rồi tui dịch tạm, sẽ dịch cái ý thôi!

Bạn đạo: Xin Thầy một bản thơ mà do Thầy sáng tác,

Đức Thầy: Bài “Hội Ngộ”;

Bạn đạo:

Hò ơiBạn đạo 4 phương về đây chung sống, hò ơi.....về đây chung sống rõ thương Cha Trời.

Hò ơi..... Tình đã vung đây, khuyên lơn dạy dỗ, hò ơi... khuyên lơn dạy dỗ ta thời tự tu
Hò ơi.....Bạn đạo 4 phương về đây chung sống, hò ơi.....về đây chung sống rõ thương Cha Trời.
Hò ơi..... Thầy đã dùng lời, khuyên lơn dạy dỗ . hò ơi.....khuyên lơn dạy dỗ ta thời tự thiên
Hò ơi... Chớ đạo ghi mình giữ tâm thanh tịnh, hò ơi.....giữ tâm thanh tịnh ta tu hồi ...
Hò .ơi... Tự dũa tự mài quy hồn quy vía hò .ơi....quy hồn quy vía hai vai nhẹ nhàng
Hò ơi..... Quy nghị bạn bè, xét mình quan trọng hò.ơixét mình quan trọng ngược xuôi đạo Trời
Hò ơiTiếng lá rụng, ai mà chỉ được, hò ơi ..ai mà chỉ được thân này dùng chân
Hò ơi.....Đã gặp khó khăn, thì tâm chưa thức , hò ơi.....thì tâm chưa thức cơ lành đâu thiêng
Hò ơi.....Suy nghĩ đêm đêm xác thân êm dịu, hò ơi... xác thân êm dịu Trời đem xuống trần
Hò ơi.....Học hỏi thánh thân dựng xây trật tự à..., hò ơi.....dựng xây trật tự vui tình cảm thương
Hò ơi.... Xa tất lụy trời, nay nào hội ngộ à....., hò ơi.....nay nào hội ngộ trao dồi chân tu
Hò ơi...Nguyên lý sanh tồn, anh em bạn đạo ..., hò ơi.....anh em bạn đạo tự ôn lại bài
Hò ơi.... Thiên hạ đếm ngày học thêm bài học hò ơihọc thêm bài học đổi thay thế tình
Hò ơi....Bạn đạo tâm linh cùng chung học hỏi , hò ơi...cùng chung học hỏi thân này tiến thân
Hò ơi.....Khi niệm xuống phàm, thân hội không nợ à hò ơi....thân hội không nợ bản thân nợ đời.

Bạn đạo: Tới đây chấm dứt chương trình của ngày hôm nay. Chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy đã ban những lời giảng cho chúng con, và cũng thành thật cảm ơn anh Phương về bài hát hò.

Đức Thầy: Hôm nay, ngày thứ nhì vui, Mừng Hoa có cái bài hát nào, Vọng Cổ đi!

Bạn đạo: Dạ Không nhớ!

Đức Thầy: Không nhớ hả? Lên lấy xuống hát đi! Vây thôi, cảm ơn tất cả.! (hết)

Đề tài suy gẫm

Làm sao giữ thanh tịnh trong lúc làm việc?

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, đêm đêm tu thiền, sáng sáng Soi Hồn, rồi đi làm việc động loạn cho sự sống hằng ngày. Vậy xin hỏi, có phương pháp nào để giữ được thanh tịnh trong lúc làm việc?

Đức Thầy: Chúng ta tu đứng đắn thì không thấy cái việc gì mà động loạn hết! Việc gì cũng kích động và phản động, nhắc nhở chúng ta trở về với thanh tịnh; thì chúng ta phải hiểu được nguyên lý của mọi sự việc, “Đề ông đó ông chửi tôi; khi không mới sáng mà nhìn mặt, ông chửi tùm lum! Nhưng mà tôi cảm ơn: ông đó là Thượng Đế về với tôi, thử coi tôi có thanh tịnh không? Tôi nghĩ ông đó là Thượng Đế; tôi không nghĩ người phàm! Nghĩ người phàm là tôi phải sân si, ăn thua. Và tôi nghĩ đó là một vị Phật, hay là một vị Thượng Đế; là cả hai được phước: người chửi tôi cũng được nhẹ liền, và tôi lại càng được nhẹ hơn.”

“Và tôi nghĩ người đó là du côn, ăn cướp? Không được! Người đó là ân nhân; người đó là một vị Phật, người tốt; tôi không nghĩ xấu cho người để hại người, thì được phước, được yên; một chút là lặn liền.” Mình nghĩ người đó xấu, ăn thua người đó, là mình động, và người đó cũng động! Không có lợi! Mình nghĩ “Người đó là người tốt, tới với tôi là giúp tôi, dạy tôi lui về thanh tịnh. Tôi có cơ hội lui về thanh tịnh!” Cảm ơn người, thay vì trách móc người! Không có trách móc người

TV Hai Không, Khoá 1 (9/1/1995)

THƯ TỪ LAI VÃNG

7.10.20
HBT

20. 12. 96

Kính Bạch Thầy

Gia đình chúng con là Xuân Đại Lễ và
con là Xuân Xuân Thu và con của chúng
con là Xuân Thủy Tiên, hiện đang sống
tại Frankfurt, Đức Quốc.

Bạch Thầy, Vợ, chồng nhớ được có duyên
mình cũng tu. Nay đã đồng ý với nhau
xin Sư Ông Thiện trong nhà. Dạt tình
qua năm vào ngày rằm, như lời Thầy
chỉ bảo. Vì vậy hôm nay gia đình con
viết thư này đến Thầy và Kính Bạch
Thầy chúng giám cho lòng thành tu học
của chúng con, sau đó xin Thầy và
lời răn bảo đến chúng con.

(13)

Bạch Thầy cho gia đình con xin bái thờ,
chúng con kính lạy Thầy và cầu mong bề
trên ban sức khỏe đến Thầy cũng Chi
Bì, để diu dắt ban đạo mỗi riêng và
chung tất cả chúng sanh cố gắng tu
hành, tinh tấn để mau sớm trở về với
cội nguồn.

Hương Nữ A Di Đà Phật
Kính lạy Thầy
Gia đình chúng con
L. T.

Pattaya, ngày 2/1/1997

L . T

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/12/96, được biết chúng con có ý nguyện muốn đặt kiếng Vô Vi tại nơi các con trú ngụ với lòng thành tâm thật. Đặt kiếng Vô Vi thì phải hiểu được ý nghĩa của Vô Vi. Vô Vi là ban chiếu tất cả những sự thanh nhẹ của trời đất; phần hồn chúng ta sẽ sáng suốt hỗ trợ cho thể xác tu tiến. Thành tâm lạy kiếng Vô Vi để giải trừ khí của chính mình, khai tâm mở trí qua pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thường Chuyển. Soi Hồn ít nhất làm một ngày ba lần, Pháp Luân Thường Chuyển phải đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, không sợ chết, dùng mãnh sửa tâm sửa trí trong chu trình tiến hóa. Thiên Định càng lâu càng tốt, luồng điển âm dương phối hợp, khai sáng trong tâm thức thực hành. Đường đi càng ngày càng lớn rộng, tình thương càng ngày càng cởi mở. Giai đoạn này, cần tình thương và đạo đức, mà âm dương không hội thì không biết giá trị của tình thương là thế nào. Các con chịu tu tiến sửa mình thì gia cang sẽ ổn định, vì hằng ngày thực hành lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng cho chính mình thì gia đình sẽ ổn định, chớ không phải dùng mê tín dị đoan, nhờ ông Phật này, ông Thánh kia - không có ông nào hết, chỉ có ông này mà mình chưa hiểu: ông này là chính mình đây nè!

Tu để lập lại trật tự cho chính mình. Khi con lập lại trật tự thì con có thể làm thơ được. Thơ là trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ; lúc ấy thơ thi đời dào. Con nên thành tâm tu sửa để tự đạt với kết quả thiêng liêng, tức là phần hồn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ phần hồn. Con có duyên lành ở hải ngoại này, ở Đức có thiền đường để liên lạc để có những băng giảng của Thầy còn hơn con lấy thơ để làm gì? Nghe băng giảng sửa tâm sửa tánh lo tu, quý báu bao nhiêu! Lời giảng của Thầy là luồng điển dẫn tiến phần hồn của con, càng nghe nhiều càng mở trí, càng phát triển, con mới thấy cái sự huyền diệu của Thượng Đế khắp các nơi đã ân ban cho các con đầy đủ, chỉ có nhắm mắt thực hành là con tiến tới, thực hành đúng đắn thì nguyên khí của Trời Đất sắp sẵn ân ban cho các con bất cứ lúc nào. Cố gắng tu đi, gặt hái được kết quả nhiên hậu mới đóng góp cho người kế tiếp thành tâm tu tiến. Con sẽ có kết quả tốt đẹp, khi hiểu được nguyên lý của Trời Đất lại càng ổn định hơn. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật, không nên tự gặt nữa, thực hành đi thì tương lai con sẽ xuất ngôn trật tự chơn chánh mà tận độ quần sinh. Chúc con và gia đình vui khoẻ.

Quý thương,



Thông báo video& Audio Tuần Lễ 50, 15-12-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Nỗi Khổ và Niềm Tin 1983

<https://youtu.be/lMCp4dW51pI?si=q3OfmUsja9KkjwWA>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

12-2024 Hỗ trợ ăn học cho các em dân tộc nghèo ở làng Ntol Lâm Đồng

<https://youtu.be/7t7i4So5nOw?si=93JfaTVxbad0RYTL>

12-2024 Giúp đỡ nhiều người khó khăn ở Dak Lak

https://youtu.be/cqdAW_3dtDk?si=Px_YAoJyXbSAX-oG

12-2024 Phát gạo và bánh mì sữa ở Pleiku

https://youtu.be/2P3_fDRLz_4?si=0VganUNf2xYCPbys

12-2024 Tặng xe lăn và xe đạp

https://youtu.be/JYFPC_-qhb4?si=vf8NJOVqevZWkFOB

CKBV shorts

<https://youtube.com/shorts/LdlkBTGBtd4?si=Bf6gZo9yMKQiLWOu>

https://youtube.com/shorts/zaYhhIQ3kdc?si=ibiLmXY6FED_9RqS

https://youtube.com/shorts/S6VL0J5l1jQ?si=gO6q_dcsh8k2mMub

<https://youtube.com/shorts/WPEaTHl0uAY?si=nrh6LR5jEwz1LLe3>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 45 câu 1312 tới 1344 - Tháng 10 năm 1993 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/XGCyMPPpFT4?si=9FAtcAOpYlhokE1D>

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1536

https://youtu.be/Lw_04uQpgJ4

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 38 Hồ Khai Mạc Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh Cờ Bạc Thương Em

<https://youtu.be/KMio4aBisxA>

Ban video kính mời

THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI HAWAII



KHÓA SỐNG CHUNG HAWAII 2025 (Từ ngày 01.11.2025 đến ngày 08.11.2025)

Tình Trời Siêu Diệu

Tình Trời Siêu Diệu dìu tâm thức

Cứu khổ ban vui tự vấn an

Cực điểm do Trời quy một mối

Tình thương thanh tịnh vẫn vui bền

—Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên

HAHVV Hawai'i xin thông báo thêm chi tiết về phòng ngủ gia đình trên tàu đến bạn đọc. Đây là loại phòng <<I4>> ở giữa tàu với diện tích từ 132-219 ft² hay 12-20 m². Hiện tại Hội đang giữ loại phòng <<Family Inside>> với diện tích lớn nhất trên tàu với sức chứa tối đa 4 người cho mỗi phòng.

- Phòng 4 người gồm có 2 giường đơn (twin size) và 2 giường tầng (2 pullmans).
- Phòng 3 người có 2 giường đơn (twin size) và 1 sofa bed.
- Phòng 2 người có 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi (queen size)



Sơ đồ phòng ngủ dành cho 4 người có 2 giường nhỏ, 2 giường tầng, TV, tủ lạnh và safetybox.

*** **Xin lưu ý:** ***

HAHVV Hawai'i chỉ chọn 1 loại phòng không có cửa sổ, nằm ở tầng 9 hoặc ở tầng 10 phía giữa tàu (Deck 9, or Deck 10, MIDSHIP).

Nếu quý bạn đạo nào muốn đăng ký loại phòng *OceanView* hay loại phòng có *Balcony*, xin hãy liên lạc về điện thư mhstrinh@gmail.com, Viber, Zalo, hay WhatsApp ở số (808) 497-5436 để biết thêm chi tiết về giá cả.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i
Trịnh thị Cẩm Tú

PHIẾU GHI DANH
Khóa Sống Chung Hawai'i 2025
Tình Trời Siêu Diệu
Thời gian: 01 tháng 11 đến 08 tháng 11, năm 2025

Họ và tên:		Nam	Nữ
Địa chỉ:			
Thành phố:		Tiểu bang:	
Quốc gia:			
Điện thoại:		Email:	
Tên người nhà liên lạc khi khẩn cấp:			
Điện thoại liên lạc khi khẩn cấp:			

Ghi Danh KSC <<Tình Trời Siêu Diệu>>

Lệ phí dành cho mỗi người	Phòng 4 người lớn	Phòng 3 người lớn	Phòng 2 người lớn	Tổng Cộng Lệ phí
INTERIOR (deck 9 hoặc 10, midship)	\$1,300	\$1,600	\$2,200	
Đóng lệ phí đợt 1 Ngày 15 tháng 1, 2025	\$400	\$550	\$750	
Đóng lệ phí đợt 2 Ngày 15 tháng 3, 2025	\$500	\$650	\$850	
Đóng lệ phí đợt 3 Ngày 15 tháng 6, 2025	\$400	\$400	\$600	

Xin được xếp chung phòng với:

- 1) _____ 3) _____
2) _____

Lệ phí bao gồm:

- ✓ 8 ngày 7 đêm trên du thuyền
- ✓ \$191.54 tiền thuế hải cảng, thuế chính phủ và thuế tiểu bang Hawai'i
- ✓ \$145.98 tiền tip của mỗi hành khách phải trả cho tất cả nhân viên phục vụ trên tàu.

*** Ghi Danh và Đóng Lệ Phí***

1) Ghi Danh Qua Text

Mỗi bạn đạo tham dự KSC Hawai'i 2025 xin điền tất cả các thông tin cần thiết vào Phiếu Ghi Danh, chụp hình và gửi đơn dưới dạng text qua số điện thoại (808) 497-5436.

2) Ghi Danh Qua Điện Thư (Email)

Mỗi bạn đạo tham dự KSC Hawai'i 2025 xin in Phiếu Ghi Danh (ở phía trên) và điền tất cả các thông tin cần thiết. Scan hoặc chụp hình Phiếu Ghi Danh đã điền và gửi về email mhstrinh@gmail.com

3) Ghi Danh Trực Tuyến (Online Registration)

Xin bấm vào đường link màu xanh lá cây phía dưới, và điền tất cả các thông tin cần thiết. [Phiếu Ghi Danh Trực Tuyến \(online registration\)](#)

*** Cách đóng lệ phí***

Quý bạn đạo có thể gửi lệ phí theo 3 cách:

<input type="checkbox"/> Check Trên tấm check, xin gửi cho (Pay Order To): Vo-Vi Friendship Association of Hawai'i (EIN: 92-0961867) <i>Gửi về địa chỉ</i> 736 Lukepane Avenue Honolulu, HI 96816 Ghi Chú: KSC Hawai'i 2025	
<input type="checkbox"/> Zelle Cam-Tu Trinh mhstrinh@gmail.com (808) 497-5436 Ghi Chú: KSC Hawai'i 2025	<input type="checkbox"/> Venmo Cam-Tu Trinh mhstrinh@gmail.com (808) 497-5436 Ghi Chú: KSC Hawai'i 2025

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Bà **Nguyễn Thị Vạng** là Mẹ ruột của bạn đạo Hoàng Thị Ngành từ trần ngày 05 tháng 12 năm 2024 nhằm ngày mùng 05 tháng 11 năm Giáp Thìn, hoá táng ngày 07 tháng 12 năm 2024 nhằm ngày 07 tháng 11 năm Giáp Thìn, sau đó an táng tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam hưởng thọ 86 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ

Thành thật cảm ơn Quý bạn đạo